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นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวงนำรูปแบบ Blockchain หรือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure)
ซึ่งไม่มีตัวกลาง
แต่ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องจะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนห่วง
โซ่ (Chain) โดยทุกคนจะรับทราบร่วมกัน ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัพเดตข้อมูลใด ๆ
สำเนาข้อมูลในฐานเดียวกันก็จะอัพเดตตามไปด้วยทันที ทำให้การปลอมแปลงข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะทุกคนต้องรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันได้ อีกทั้งไม่มีระบบล่ม และภัยใด ๆ
ก็ไม่อาจทำลายอุปกรณ์ในระบบได้พร้อมกันไปดำเนินการใช้ภายในหน่วยงานของตัวเอง

“ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดิฉันจะนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับหน่วยงานภายในของ
ศธ. โดยจะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า
จะมีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในระบบดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง และจะนำไปสู่การปฏิบัติเช่นไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของศธ.”รมว.ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยโพสต์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
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